

VÀ NHỚ VỀ SỰ HÌNH THÀNH LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO TRƯỜNG SƠN

Vào năm 1975, sau biến cố của đất nước, một số người Việt phải lìa xa quê hương. Trong số người tạm trú tại trại Camp Pendleton có các cựu huynh trưởng và hướng đạo sinh Việt Nam. Để nối tiếp truyền thống của phong trào Hướng Đạo, những huynh trưởng và hướng đạo sinh này đã tụ tập với nhau để thành lập liên đoàn Hướng Việt, dưới sự hướng dẫn của trưởng Trưởng Trọng Trác, một huynh trưởng thuộc cấp quốc gia hồi còn ở Việt Nam.

Thời gian ở trại tạm cư Pendleton chỉ là thời gian chuyển tiếp để rồi mọi người sẽ được bảo trợ ra ngoài, vì vậy nên liên đoàn Hướng Việt lúc bấy giờ đoàn sinh cũng như huynh trưởng đổi mới luôn luôn, người cũ ra đi người mới nhập vào, tuy nhiên niềm vui và

tinh thần Hướng Đạo vẫn phát triển tốt đẹp cho đến ngày đẹp trại thì hoạt động Hướng Đạo tại Camp Pendleton mới chấm dứt.

Khi tất cả những người Việt được bảo trợ hội nhập vào xã hội Mỹ bên ngoài thì người Việt coi như có mặt trên hầu hết các tiểu bang của Hoa Kỳ từ California qua đến Maine. Riêng ở California, nhất là ở Orange County, có lẽ vì khí hậu ấm áp nên một số khá đông người Việt ra định cư ở đây, và dĩ nhiên dần dần các hướng đạo sinh lại tìm đến với nhau và Kha Đoàn Hướng Việt, Post 304, ở Orange County được thành lập khoảng 1976 dưới

sự hướng dẫn của anh Kha Trưởng Lê Văn Lân. Sân họp của kha đoàn là công viên La Palma, thành phố Anaheim. Tuy nhiên khoảng năm 1979, vì bận rộn với sinh kế và những khó khăn khác, một số huynh trưởng nòng cốt tạm nghỉ sinh hoạt và Kha Đoàn Hướng Việt chấm dứt sinh hoạt. Nhưng các em hướng đạo sinh vẫn quyến luyến không chịu bỏ, cả 3 tháng sau mà vẫn còn thấy một số em đến

cuối tuần lại tụ họp nhau ở công viên chỗ đất sinh hoạt của đoàn. Thấy vậy, một số trưởng lại phải dẫn thân đứng ra tiếp tục hướng dẫn các em. Một số trưởng đứng ra thành lập Liên Đoàn Chi Lăng năm 1979 và một số khác thành lập Liên Đoàn Trường Sơn với số 680 để kỷ niệm ngày thành lập là tháng Sáu năm 1980. Từ buổi họp đầu thành lập đã có sự tham dự



Mừng sinh Nhật thứ 23

của những trưởng sau đây, Tr. Khiêm, Nam, Cường, Bảy, Chánh, Quang, chừng một tháng sau thì Kha Đoàn Trường Sơn được thành lập với Kha Trưởng Nguyễn Bôn, Chánh Tuần Trưởng đầu tiên là Nguyễn Văn Long. Đoàn bắt đầu với khoảng 20 em Kha nhưng sau một thời gian ngắn nhân số đã phát triển thành 40 em, rồi Tráng Đoàn Hoàn Sơn ra mắt ngày 2 tháng 5 năm 1981 với Tráng Trưởng Trần Vĩnh Thọ. Kể từ đấy Trường Sơn biến thành cấp Liên Đoàn và Kha Đoàn Trường Sơn được đổi tên thành Kha Đoàn Bắc Đẩu, rồi đoàn Ấu Trần Quốc Tuấn, thiếu đoàn Bàn Sơn lần lượt ra đời.

Đó là thời điểm mạnh nhất của Liên Đoàn với nhân số ở cao điểm khoảng 120 em. Có lần đi trại hè chung với các liên đoàn bạn, nhân số tham dự của LĐTTS đã chiếm hết nửa tổng số trại sinh của toàn trại.

Vào thời gian này, chỉ có đoàn Kha và Tráng là có nam lẫn nữ, đoàn Thiếu và Ấu thì chỉ có nam vì theo luật của BSA (Boy Scouts of America). Hình thức sinh hoạt tuy là ghi danh với BSA nhưng tất cả sinh hoạt đều nặng tính chất hướng đạo Việt Nam ở quê nhà. Đất sinh hoạt là nơi công viên góc Haster và Orangewood .

Sau gần 10 năm hoạt động, Liên Đoàn đi vào chỗ kiệt quệ và sinh hoạt không liên tục vì một số các nguyên nhân sau đây:

- Một khuynh hướng cổ động sinh hoạt theo chiều hướng Hướng Đạo Hoa Kỳ đã làm chia rẽ tinh thần anh em.

- Các em lớn đã trưởng thành và rời đoàn để gia nhập vào xã hội.

- Phụ huynh các em Ấu phần lớn còn rất vất vả trong đời sống ở xã hội mới nên việc cho con đi hướng đạo và hỗ trợ các huynh trưởng là thứ yếu. Nếu phụ huynh không hỗ trợ, không chở con tới đất sinh hoạt, dĩ nhiên là đoàn phải tan rã.

Nếu gọi thời gian từ lúc mới thành lập cho đến lúc này là thế hệ thứ nhất của Trường Sơn và các em hiện tại trong liên đoàn là thế hệ thứ hai thì thế hệ thứ nhất có những đặc điểm sau:

- Đa số trong khoảng từ 150 đến 200 các em có một thời mang trên vai hai chữ Trường Sơn, đã trở thành những người hữu dụng cho cộng đồng, xã hội. Trên 80% đã trở thành kỹ sư, đạt được văn bằng cử nhân. Khoảng mười em đã trở thành bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ nhãn khoa mặc dù các em được sinh ra ở Việt Nam và gặp mọi khó khăn với ngôn ngữ.

- Các huynh trưởng cũng phải cùng đi học đại học với các em, và thường ra trường chậm hơn các em nhiều vì còn phải bận đi làm.

- Phụ huynh không hỗ trợ cho hoạt động của Liên Đoàn hoặc rất hiếm khi cộng tác với các huynh trưởng vì những lý do đã nêu trên.

- Các em hiểu tiếng Việt, nói tiếng Việt giỏi hơn tiếng Anh nên rất dễ dàng trong việc tập hát cho các em (đi sinh hoạt cần phải có tiếng hát lời ca mới vui.)

- Liên Đoàn không đào tạo được một em nào có đẳng cấp Đại Bàng vì không theo chương trình Hướng Đạo Hoa Kỳ và các em thì phần lớn đến tuổi 18 trước khi kịp đi theo các đẳng cấp Đại Bàng vì đẳng cấp này phải được hoàn tất trước năm 18 tuổi.

Khoảng năm 1991, LĐTTS lại cố gắng vươn mình đứng dậy với một nhân số khởi đầu là ba em ở tuổi Ấu và năm em ở tuổi Thiếu. Qua nhiều cố gắng và hy sinh, một lần nữa Trường Sơn lại bùng lên thành cấp liên đoàn với các ngành Ấu, Thiếu và Kha do anh Nguyễn Đoàn làm Liên Đoàn Trưởng. Tuy nhiên công lớn nhất trong việc tái lập LĐTTS xin đề tặng các trưởng Phan Đức Hùng, Phạm Hội An và Trần Thanh vì công sức các trưởng đã bỏ ra với Kha Trưởng đầu tiên là Phan Đức Hùng và Ấu Trưởng đầu tiên là trưởng Trần Thanh. Vào giai đoạn được gọi là LĐTTS thế hệ thứ hai này, các trưởng chỉ hướng dẫn các em nam mà thôi nhưng vì nhu cầu các em nữ ngày càng cấp thiết vào khoảng cuối năm 1993 hai chị trưởng Trần Hồng Bích và Nguyễn Liên Hương đã được mời cộng tác để thành lập đoàn nữ Hướng Đạo Trường Sơn. Với tinh thần hy sinh cao độ, sẵn sàng vác gùi voi mặc dầu còn phải tề gia trước khi trị quốc và bình thiên hạ, hai chị đã hưởng ứng lời kêu gọi và đoàn Thiếu nữ đã được thành lập khởi đầu với hai trưởng và tám em vào tháng giêng năm 1994. Troop 2194 bắt đầu với hai trưởng vào tháng 1 năm 94. Xin đề tặng hai chị công lớn nhất đã thành lập đoàn nữ Trường Sơn. Trong vòng chưa đầy hai năm, đoàn nữ đã phát triển thêm Thanh đoàn, Ấu đoàn và bầy chim non.

Tổng cộng nhân số cả nam lẫn nữ ở thời cao điểm lần này là khoảng 150 với một con số rất lớn các em ở trên danh sách chờ đợi để được nhập vào đoàn.

Đường hướng sinh hoạt của Liên Đoàn hiện giờ là theo chương trình huấn luyện và đẳng cấp của hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, nhưng đồng thời vẫn giữ những hình thức và truyền thống của Hướng Đạo Việt Nam. Vì theo luôn cả hai bên như thế nên các huynh trưởng phải hy sinh rất nhiều thì giờ và công sức, mặc dù LĐTTS quy tụ những huynh trưởng có kinh nghiệm hướng đạo lâu năm ở Mỹ và luôn cả ở quê nhà. Bước đầu khi đi theo chương trình Mỹ, các huynh trưởng cũng phải theo học các

khóa huấn luyện của hội Hướng Đạo HK và đồng thời đọc thêm sách vở về kỹ thuật cũng như phương pháp của hội hướng đạo HK để chỉ dẫn lại cho các đoàn sinh của mình. Cũng nhờ những hy sinh đó mà Liên Đoàn đã gặt hái được một số kết quả cụ thể là trên 15 em đã lấy được đẳng cấp Đại Bàng (Eagle Scout) với khoảng mười em đang tiếp tục lấy Đại Bàng và đang ở giai đoạn chót tiến trình của đẳng cấp này; trên 50 em đã lấy được huy hiệu Tên Lửa (Arrow of Light). Đó là thành quả của các em thuộc ngành Nam. Bên ngành Nữ đã có gần 15 em lấy được huy chương Vàng (Gold Award), 35 em nhận huy chương Bạc (Silver Award) và 11 em có huy chương Đồng (Bronze award). Đây là những đẳng cấp và huy chương cao nhất mà các em có thể lấy được trong lứa tuổi của các em. Ngoài ra còn rất nhiều em khác nam cũng như nữ đang được các huynh trưởng giúp đỡ đi theo từng giai đoạn để hoàn tất những đẳng cấp và huy chương nêu trên. Những đẳng cấp các em đã đạt được trong cuộc đời hướng đạo sẽ giúp cho các em trong đời sống và tương lai của các em.

Thế hệ thứ hai của LĐTTS có những đặc điểm sau đây:

- Phần lớn các em sinh ra, lớn lên ở Mỹ nên tiếng Việt rất yếu. Do đó, vấn đề tập hát cho các em rất khó khăn.

- Các huynh trưởng phải dùng song ngữ dù nói tiếng Anh đỡ hơn các em rất nhiều và thường lồng tiếng Việt vào các trò chơi, các buổi cắm trại để khuyến khích các em nói tiếng Việt.

- Sự hỗ trợ của phụ huynh đối với liên đoàn có phần tích cực hơn vì đã ổn định được đời sống trong xã hội mới.

- Các huynh trưởng sau khi học hỏi thêm về đường lối sinh hoạt và luật lệ của hướng đạo HK để điều hành đoàn thì mới thấy trước kia đã vi phạm rất nhiều luật lệ, cũng may là không có gì rủi ro xảy ra trong thời gian đó.

- Các em có dịp tham gia cắm trại cũng như những sinh hoạt khác với Hướng Đạo HK như Scout-O-Rama, Youth Expo, Cadette-O-Rama.

- Rất nhiều huynh trưởng, tuy không phải nhà nghề như một số trưởng đã đi hướng đạo từ Việt

Nam nhưng là những phụ huynh muốn hy sinh dần thân vào làm huynh trưởng của Liên Đoàn. Sự hiện diện của các huynh trưởng này đã làm phong phú thêm cho LĐTTS rất nhiều vì sự đa tài đa dạng của tầng lớp huynh trưởng mới này. Cho đến nay Liên Đoàn đã thăng trầm qua các đời Liên Đoàn Trưởng. Trưởng Liên Hướng là người kế tiếp giữ chức vụ này và đương nhiệm là trưởng Hồ Văn Đức.

- Một yếu tố rất đặc thù nữa là sự thành lập của Hội Phụ Huynh LĐTTS, lúc đầu do chị Vĩnh cổ động thành lập, kế đó anh Nguyễn Văn Hảo và cuối cùng là anh Lê Văn Quang làm Hội Trưởng.

Sau một thời gian sóng gió tưởng đã làm rã rời những con tim Trưởng Sơn nhưng cho đến giờ phút này, ngày kỷ niệm 25 năm sắp đến, LĐTTS lại một lần nữa đứng vững với nhân số khoảng 100 đoàn sinh. Cũng xin chào mừng hai đơn vị mới ra đời xuất phát từ Trưởng Sơn là Liên Đoàn Văn Lang và Thanh Đoàn Bạch Đằng Giang.

Hai mươi lăm năm qua, LĐTTS đã trải qua nhiều thăng trầm, các em cũng như các huynh trưởng đã trải qua vài thế hệ. Tuy nhiên, LĐTTS với tôn chỉ là đào tạo các em thành những người tốt và hữu dụng qua phương pháp giáo dục hướng đạo. Tuổi trẻ thì đầy nhiệt huyết, hăng say, luôn luôn có óc khám phá, vui sống và năng động; các huynh trưởng cố gắng hết sức với vai trò của mình để hướng dẫn các em trong các thú vui lành mạnh, tuy nhiên phần



Chăm giải thưởng nấu ăn

căn bản trong tiến trình giáo dục này chính yếu vẫn là gia đình, các huynh trưởng chỉ là phần phụ thêm với gia đình trong công tác này mà thôi. Các em có thành công nhiều hay ít cũng tùy thuộc vào trình độ hấp thụ của các em, sự chăm sóc của cha mẹ, và sự cộng tác của cha mẹ với huynh trưởng. Vì vậy, sợi giây liên lạc giữa phụ huynh và trường càng mật thiết thì sự giáo dục các em càng có hiệu quả hơn. Xin mời tất cả những người có tâm huyết, phụ huynh cũng như các huynh trưởng, chúng ta hãy bắt đầu cho một công tác chung: Xây dựng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Tác giả đã hội ý với một số các trường đã và đang hoạt động để viết và bổ túc cho bài viết này. Tuy nhiên nếu có yếu tố nào không chính xác thì xin quý vị góp ý và sẽ hiệu đính ở một dịp khác trong tương lai.

Nai Trung Hậu



Nhảy lửa



Sinh hoạt liên đoàn



Đoàn sinh tập hợp cùng ngôi điểm danh

Sinh hoạt liên đoàn



Ai muốn nghỉ chơi giơ tay lên



Xe lửa này đi tới đâu đây?